



ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
Department of Conservation



ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
Department of Conservation
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
+66 (0) 2579-0172

Department of Conservation
Faculty of Forestry, Kasetsart University
50 Ngam Wong Wan Rd, Lat Yao
Chatuchak Bangkok, 10900



Since 1966

มุ่งพัฒนา คนดี คนเก่ง มีจิตสำนึก
ทางด้านธรรมาภิบาลวิชาชีพเกษตรกรรมชาติ
และมีคุณธรรม



ภารกิจหลัก

ภาควิชาอนุรักษ์วิทยามีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม และด้านอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมอันดี เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ออกไปรับใช้ประเทศ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้เหล่านั้น เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหามาทางด้านการจัดการลุ่มน้ำ และสิ่งแวดล้อม และด้านอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนของชาติ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในทุกระดับ สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่ตลอดไป

นโยบาย

ภาควิชาอนุรักษ์วิทยามีนโยบายหลักมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเรียน การสอน การพัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แบบสหวิทยาการเชิงบูรณาการด้านการจัดการลุ่มน้ำ และสิ่งแวดล้อม และด้านอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนากระบวนการค้นคว้าวิจัยในการนำศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ของนิสิตในทุกระดับการศึกษา อันจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน



หลักสูตร

สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว เป็นสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง นันทนาการ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติในมิติต่างๆ โดยเน้นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และประสบการณ์นันทนาการที่มีคุณค่าของพุน้ำเย็น

การเรียนการสอน ให้ความสำคัญทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียนและฝึกปฏิบัติ ในภาคสนาม เน้นการเรียนรู้ในพื้นที่จริง เพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีทักษะที่จำเป็นในการทำงานจริง

สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำ และสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศลุ่มน้ำ ฤดูแล้ง-อุทกวิทยา การใช้ประโยชน์ที่ดิน เทคโนโลยีสารสนเทศและแบบจำลองในการจัดการลุ่มน้ำ โดยเน้นการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำ

การเรียนการสอน เน้นทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียนและฝึกปฏิบัติ ในภาคสนาม เพื่อสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีความเข้มแข็งด้านวิชาการและการทำงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

ปริญญาตรี



วท.บ. (วนศาสตร์) - การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม



วท.บ. (วนศาสตร์) - อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว

ปริญญาโท



วท.ม. (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้)



วท.บ. (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว)

ปริญญาเอก



ปร.ด. (วนศาสตร์) - การจัดการลุ่มน้ำ



ปร.ด. (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว)

